

Số: /BC-UBND

Sa Đéc, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Sa Đéc

(Thời gian báo cáo từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023)

Thực hiện Công văn số 59/VPUBND-HCC ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giám sát công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn Tỉnh. Nay Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc báo cáo kết quả thực hiện, với những nội dung cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai cải cách hành chính.

- Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Thành phố luôn được Thành ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Sa Đéc quan tâm chỉ đạo sâu sát và toàn diện, với tinh thần quán triệt là phải nghiêm túc xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố Sa Đéc, là 01 trong những tiêu chí, sản phẩm cụ thể để đánh giá kết quả thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị cũng như đánh giá, xếp loại cá nhân cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố, làm cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện để điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- UBND thành phố Sa Đéc đã tập trung chỉ đạo, rà soát, phân tích các mặt hạn chế để nhận định, đánh giá đúng thực trạng kết quả và hạn chế trong công tác CCHC của Thành phố trong thời gian qua. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sự nể nang, mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình, góp ý các tổ chức và cá nhân làm việc cầm chừng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp, cách làm hay góp phần cải thiện nâng cao chất lượng chỉ số CCHC của Thành phố và chỉ số hài lòng của các tổ chức và cá nhân.

- Hàng năm, UBND thành phố Sa Đéc đã ban hành các Kế hoạch: cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; kiểm tra CCHC; xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC; tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá chỉ số CCHC đối với các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường. Rà soát, đánh giá TTHC; tập huấn công tác CCHC; kiểm tra công vụ,... Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, sản phẩm, phân định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp, thời hạn kết quả, sản phẩm trên 08

lĩnh vực CCHC, Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai CCHC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, nội dung CCHC, bám sát chương trình CCHC của Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Thực hiện các biện pháp tạo chuyên biến căn bản chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai thực hiện công tác CCHC đảm bảo phương châm “*Đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời gian*”, đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

- Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC: Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khen thưởng cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án thí điểm Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022 và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC năm 2022. UBND Thành phố đã khen thưởng cho 05 tập thể và 26 cá nhân đã thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2022; khen thưởng 03 tập thể có thành tích đóng góp trong việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố; khen thưởng 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thanh toán trực tuyến; khen thưởng 04 tập thể với 08 mô hình, sáng kiến, giải pháp mới đạt hiệu quả trong công tác CCHC 07 tháng đầu năm 2023.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí về Chỉ số CCHC của Thành phố trong thời gian tới, nhất là nhân rộng áp dụng những sáng kiến, mô hình, cách làm hay về công tác CCHC. UBND Thành phố đã Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình CCHC với mục tiêu xây dựng Chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch thực hiện mô hình tổ chức và công dân không viết khi thực hiện TTHC trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Từ năm 2021 đến nay, Thành phố đã phê duyệt sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC nhằm có thêm nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC hay, thể hiện được sự tìm tòi, sáng tạo, có tính hữu ích và chứng minh hiệu quả thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cũng như góp phần đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền CCHC theo phương thức truyền thông hiện đại, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, hội nhập số. Nổi bật là một số mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC đã được triển khai thực hiện đạt hiệu quả như: “*Mô hình Chạm để biết*” của UBND phường Tân Quy Đông; *Mô hình “Ngày thứ năm không hẹn*”, *Mô hình “Móc khóa hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến*” của UBND xã Tân Khánh Đông; *Mô hình “Ngày thứ ba và thứ sáu không chờ*”, *Mô hình Công dân không viết và thu phí không dùng tiền mặt* của UBND xã Tân Quy Tây”,... Đồng thời quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, động viên các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện các mô hình CCHC mới, nhất là mô hình CCHC gắn với chuyển đổi số (*Đội hỗ trợ dịch vụ công miễn phí; mô hình Máy nhận - trả hồ sơ dịch vụ công tự động, ...*).

- Bên cạnh việc tích cực nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới, UBND Thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành Thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục phát

huy, thực hiện hiệu quả hơn nữa các mô hình CCHC với mục tiêu xây dựng Chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân giai đoạn 2021 - 2026 theo Quyết định 1390/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 9 năm 2021 của UBND Tỉnh cũng như Quyết định số 43/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Sa Đéc với mục đích “*Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động*”.

2. Công tác kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính.

- Nhằm đánh giá một cách cụ thể, chính xác về tình hình và kết quả triển khai thực hiện CCHC chính nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, cách làm hay trong thực hiện CCHC. Kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức chuyên môn nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ CCHC. Ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC với hai hình thức là tự kiểm tra và Thành phố thành lập Đoàn Kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên tham gia Đoàn, xác định đối tượng kiểm tra cụ thể và thời gian kiểm tra. Kết quả kiểm tra công tác CCHC Thành phố qua các năm bước đầu cho thấy chất lượng thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng cao. Qua đợt kiểm tra, Đoàn đã ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra cải CCHC tại 09 xã, phường và các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Công văn chấn chỉnh, khắc phục thực hiện công tác CCHC qua kết quả kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã được nhắc nhở nhưng tiếp tục tái diễn thì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

- Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC có sự chủ động, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từng bước củng cố, kiện toàn, hiện đại, chuyên nghiệp trong hoạt động công vụ, quản lý, phục vụ nhân dân. Ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị tiếp tục được giữ vững, tăng cường. Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC tiếp tục được duy trì và củng cố. Chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC nói chung và giải quyết hồ sơ điện tử trên phần mềm một cửa điện tử nói riêng của các cơ quan, đơn vị khá tốt, có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, là tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn, số hóa hồ sơ TTHC, bảo đảm sự đồng bộ giữa hồ sơ điện tử với hồ sơ giấy thực tế,...

3. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC.

- Hàng năm, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC, đề ra 10 nội dung chủ yếu và 06 hình thức trọng tâm. Công tác tuyên truyền CCHC được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tập trung chuyển tải trọng tâm và quyết tâm CCHC của Thành phố; tiếp tục củng cố, tăng cường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công tác CCHC; thống nhất nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân

dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp CCHC, các dịch vụ công trực tuyến bằng hình thức trực quan, trên trang thông tin điện tử, thông qua các Hội nghị, các loại hình báo chí và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Thành phố, Trạm Truyền thanh các xã, phường.

- Các nhiệm vụ tuyên truyền trong năm được xác định cụ thể trong Kế hoạch CCHC của UBND Thành phố. Triển khai tuyên truyền Video và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên mạng xã hội, các Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và địa phương; phát video tại nơi ngồi chờ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp và những nơi tập trung đông dân cư (*Nếu có điều kiện*); Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Thành phố thực hiện 32 bản tin cộng tác Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Tháp; phát sóng 109 bản tin và 61 bài viết về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trang thông tin điện tử của thành phố Sa Đéc đã đăng 86 tin bài CCHC của Thành phố, trang CCHC tỉnh Đồng Tháp đã đăng 27 tin bài CCHC của Thành phố, cập nhật kịp thời các thông tin, tình hình CCHC quan trọng trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Từ tháng 8 năm 2023, Thành phố đã thực hiện Tiết mục “*Cải cách hành chính và cuộc sống*” trên sóng phát thanh Thành phố mỗi tháng 02 kỳ; cộng tác tin, bài với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Tháp và thông qua hoạt động tuyên truyền của các Tổ Công nghệ số, các cuộc họp giao ban, họp tổ, hội của các đoàn thể thành phố và các xã, phường,...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.

1. Cải cách thể chế hành chính.

- Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các thể chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai từ tháng 07 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023: Không có.

- Việc triển khai thực hiện hiệu quả các thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai:

+ Chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi phù hợp với việc phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, nâng cao về chất lượng văn bản, đảm bảo kịp thời và tuân thủ đúng theo trình tự, thủ tục của pháp luật nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi ích của tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, nhất là những quy định liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền công dân, quyền tự do kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nhằm thiết lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi hơn.

+ Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên nhằm kịp thời cụ thể hóa các chính sách mới của Đảng để phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương; phát

hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai sót trong quá trình soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhờ đó, các cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội của địa phương. Từ đó, góp phần tạo nên hệ thống pháp luật hành lang, cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ các quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Việc tham vấn ý kiến chuyên môn của các hiệp hội và tham vấn ý kiến rộng rãi của người dân, tổ chức và xã hội trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như trong việc phản biện và giám sát thi hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: Trong quá trình thực hiện chuyên môn về quản lý đất đai, nếu vướng phải những khó khăn xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan cấp thẩm quyền làm cơ sở giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích nhỏ để phù hợp với giấy phép xây dựng,...

- Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: quá trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị có phát hiện các quy định chồng chéo, mâu thuẫn đề kiến nghị về trên để sửa đổi, xử lý kịp thời.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai nói riêng và công tác tuyên truyền pháp luật nói chung; cụ thể là tuyên truyền trên sóng phát thanh, tin, bài trên cổng thông tin của Thành phố, sở ngành Tỉnh và trên các nhóm zalo,...

2. Cải cách thủ tục hành chính.

- Việc đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp: Hàng năm, UBND Thành phố đều ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn Thành phố.

- Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực đầu tư theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ: thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả đã giải quyết thành công trên cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp đạt 100%.

- Về kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện, giải quyết các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: thực hiện theo quy trình.

- Việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đầu tư: thực hiện thường xuyên, hàng năm đạt tỷ lệ được giao theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật việc niêm yết, công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC, số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị về CCHC,... tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử Thành phố bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các TTHC theo quyết định công bố, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bru điện.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính.

- Việc rà soát chức năng, nhiệm vụ gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cơ cấu bên trong theo quy định trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “*Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*”, UBND Thành phố đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định. Hiện tại, tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố vẫn duy trì 12 cơ quan theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Đồng thời, đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 12/12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố. Trong đó, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường được ban hành đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã ban hành quyết định phân bổ số lượng cấp phó của các cơ quan hành chính theo quy định.

- Việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực theo quy định của Trung ương trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố.

4. Cải cách chế độ công vụ.

Về cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ CBCC theo vị trí việc làm, khung năng lực trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn

việc xác định cơ cấu ngạch công chức, UBND Thành phố đã xây dựng Đề án số 39/ĐA-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức UBND thành phố Sa Đéc và được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng danh mục vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm của từng cơ quan theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định.

5. Cải cách tài chính công.

- Thực hiện Nghị định 130/2015/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, được thực hiện ở tất cả các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể và các xã, phường trên địa bàn Thành phố ngày càng phát huy hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ công chức. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

- Việc rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xây dựng khung pháp lý hỗ trợ xây dựng, phát triển Chính quyền số của Thành phố trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: Không có.

- Việc xây dựng kho dữ liệu để lưu trữ dữ liệu điện tử của công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước trên Hệ thống giải quyết TTHC Thành phố trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: Không có.

- Việc phát triển hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh; các ứng dụng, dịch vụ nghiệp vụ, chuyên ngành phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài cơ quan, địa phương theo nhu cầu trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: Không có.

- Việc phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai: Thành phố chỉ sử dụng hệ thống của Tỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Thuận lợi.

- Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Thành ủy. UBND Thành phố, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC tiếp tục được phát huy, thực hiện tốt; công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC của các cơ quan, đơn vị từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện tốt phong cách lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; thực thi công vụ và chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, năng động và chuyên nghiệp hơn.

- Kết quả giải quyết TTHC đáp ứng tốt theo yêu cầu, từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức doanh nghiệp và người dân. Công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp được tiến hành thường xuyên. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

- Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương; cải cách TTHC có tiến bộ rõ rệt tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của nhân dân, doanh nghiệp; tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước từng bước được nâng cao; tổ chức bộ máy cơ quan Nhà nước được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao,...

2. Khó khăn, vướng mắc.

- Cơ sở vật chất, phần mềm môi trường dịch vụ công chưa đồng bộ, chưa đáp ứng tốc độ xử lý công việc hiện tại, thường xuyên bị lỗi, treo.

- Nhiều quy trình, nhiều TTHC được xây dựng mới nhưng chưa đồng bộ, tích hợp được với chương trình, dữ liệu đã thực hiện, dẫn đến việc chưa giảm được, thậm chí làm tăng thêm đầu việc.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện CCHC trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố (*Thời gian báo cáo từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023*) của UBND thành phố Sa Đéc./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (B/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- CT, các PCT/UBND Thành phố;
- Các phòng, ban chuyên môn Thành phố;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ Thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, Phòng Nội vụ Thành phố.

Nguyễn Văn Hon